

สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 846

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

1. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565-2569

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 – 2569 ทั้งนี้ ให้นำความเห็นในที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฉบับแรกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 พร้อมกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 และจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 797 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรอบการบริหารและดำเนินการที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย ศปอส. จะทำงานประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ. จุฬาฯ) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดภัยอุบัติเหตุ (ZERO ACCIDENT)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาฯ ภายใต้การประสานงานของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มจากการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานเฉพาะกิจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 โดยมีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานให้ ศปอส. มีความมั่นคง มีความพร้อมและเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่กว้างขึ้นและครอบคลุมลักษณะงานที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านรังสีและชีวภาพ รวมทั้งสถานที่ทำงานที่นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ สารสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ในระยะแรก (2560-2564) โดยผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 สามารถสรุปได้ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

(1) การสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยในทุกประเด็นทั้งด้านเคมี ชีวภาพ รังสี และอาชีวอนามัย และมีข้อกำหนดให้ส่วนงานต่างๆ มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

(2) การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในปีงบประมาณ 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือและระบบที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ระบบการแจ้งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย/รายงานอุบัติเหตุ (ทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน SHECU) ระบบการให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อม และฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญค่อนข้างจะครบถ้วน

(3) การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วยการพัฒนาคู่มือ แนวปฏิบัติ และหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ รังสี และความปลอดภัยพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด 27 หลักสูตร มีสัดส่วนนิสิตและบุคลากรที่ได้รับการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตร/การอบรมทั้งหมด 8,566 คน (นิสิต 7,315 คน บุคลากร 1,251 คน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.8 และ 29.3 จากฐานนิสิตและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องได้รับการอบรม

(4) การยกระดับความปลอดภัยของอาคาร/สถานที่ทำงาน ประกอบด้วย การยกระดับของห้องปฏิบัติการ/สถานที่ทำงาน ผ่านรูปแบบการประกวดและการตรวจประเมิน นับถึงปี 2563 มีจำนวน 180 ห้อง และยังได้มีการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยแบบบูรณาการทั้งด้านกายภาพของอาคารและห้องปฏิบัติการซึ่งนำไปสู่รายงานผลการสำรวจประเด็นความเสี่ยง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงด้านกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นสำคัญ นับถึงปี 2563 มีอาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วร้อยละ 27 ของอาคารที่มีความเสี่ยงสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 62 อาคาร ครอบคลุมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 638 ห้อง นอกจากนี้ยังได้มีการประสานงานกับส่วนงานในจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป

(5) การสร้างเสริมความร่วมมือกับประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคม มีการสื่อสารเชิงรุกผ่านสื่อและช่องทางสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยกับประชาคมจุฬาฯ และสังคมไทย รวมทั้งสื่อความปลอดภัยตามสถานการณ์ (PM 2.5 และโควิด-19) โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ผลิตสื่อด้านความปลอดภัยทั้งหมด 113 ชิ้น ทั้งที่เป็น คู่มือ โปสเตอร์ บทความ แนวปฏิบัติ ภาพเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรม/สื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ และ SHECU Application นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น เวทีจุฬาฯ เสวนา กิจกรรม Chula Safety 2020 กิจกรรม walk through survey การแจกหน้ากากกันฝุ่น การผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายแก่ประชาคมจุฬาฯ และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาคมจุฬาฯ มีส่วนร่วม และยังได้สร้างนิสิตเพื่อเป็น Chula Safety Ambassador จำนวน 7 คน จาก 5 ส่วนงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมด้านความปลอดภัยของ ศปอส. ให้เข้าถึงประชาคมจุฬาฯ ในวงที่กว้างขึ้นในระดับชาติ ศปอส. มีบทบาทในการขึ้นนำสังคมไทย ผ่านบทความวิชาการ ถอดบทเรียนให้ความรู้ไขข้อสงสัย และงานบริการวิชาการต่างๆ การเป็นแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ สามารถตอบข้อสงสัยด้านความปลอดภัยฯ แก่สาธารณชน เป็นผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายในการพัฒนาระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตพื้นที่ภาคกลาง 41 ห้อง จาก 6 สถาบันการศึกษา และเป็นต้นแบบของหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานข้างต้นจะสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีตัวชี้วัดบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องประเมินสถานที่ทำงานและอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือการรักษาและปรับปรุงพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างองค์ความรู้ การยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และการเพิ่มการสื่อสารและจัดกิจกรรมเชิงรุก รวมถึงการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำงานรูปแบบใหม่ (New normal) โดยเป้าหมายสูงสุดคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างต่อไป

ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 – 2569

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565-2569 มีความมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ และดำเนินงานควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2570) คือ “เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การเป็น World Class University และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งส่วนกายภาพและระบบสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานในภารกิจใดๆ จะได้รับการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสาระสำคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565-2569 โดยมุ่งเป้าเพื่อสร้างและบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานจนเกิดวัฒนธรรมการป้องกัน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานที่มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของจุฬาฯ มีเป้าประสงค์ คือ ส่วนงานมีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร กลยุทธ์ มาตรการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีกลไกการประสานงาน กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ร้อยละของส่วนงานที่มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทำงานด้านความปลอดภัยฯ ร้อยละของส่วนงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ร้อยละของส่วนงานที่ดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และ ร้อยละของรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่ได้รับการแก้ไขภายในกำหนด

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่เป็นที่ยอมรับ และปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ อย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ คือ มีมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของการทำงานและสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน และมีห้องปฏิบัติการและสำนักงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัด คือ การเกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับ

ลักษณะงานที่ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับ จำนวนและร้อยละของห้องปฏิบัติการและสำนักงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนิสิตและบุคลากร มีเป้าประสงค์ คือ มีองค์ความรู้ หลักสูตร และคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามความเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมาย นิสิตและบุคลากรทุกระดับได้รับพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยฯ นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนหลักสูตรและคู่มือปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกับลักษณะงานและกลุ่มเป้าหมาย จำนวนและร้อยละของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ สอดคล้องตามลักษณะงาน จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมดำเนินการด้านความปลอดภัย (ผู้อบรม ผู้ตรวจประเมิน การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) และจำนวนองค์ความรู้จากข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกัน มีเป้าประสงค์ คือ นิสิตและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นวัฒนธรรมการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนสื่อและจำนวนครั้งของการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive) ให้กับนิสิตและบุคลากรทุกระดับ และการเข้าถึงของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับมหาวิทยาลัย จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน และสัดส่วนระหว่างรายงานอุบัติเหตุต่อรายงานอุบัติการณ์รวมกับรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมีค่าลดลง

2. เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ตั้งวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

3. เรื่องการแต่งตั้งประธานคณะวุฒยาจารย์

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรวัย บุญยุบล เป็นประธาน คณะวุฒยาจารย์ และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งวุฒยาจารย์เพิ่มอีก 1 คนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้นำเสนอวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาวุฒยาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4. เรื่องการขออนุมัติหลักการผูกพันสัญญาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โดยวิธีเช่า

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยวิธีเช่า โดยสามารถผูกพันงบประมาณในสัญญา 20 ปี ได้ ทั้ง 2 กลุ่มโครงการ แต่เนื่องจากยังมีการตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน จึงขอให้ฝ่ายบริหารนำกลับไปพิจารณาทบทวน แล้วมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

5. เรื่องการขยายการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้

(1) การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(2) ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค และไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาในระบบตรีภาค จากเดิมที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 838 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีมติ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี เป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา แล้ว รวมแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา

6. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นำข้อสังเกตในที่ประชุมไปพิจารณา ทบทวนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในอนาคตต่อไป

7. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ประธานกรรมการ |
| (2) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา | กรรมการ |
| (3) ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ | กรรมการ |
| (4) ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ | กรรมการ |
| (5) ดร.สันติ กุลประทีปปัญญา | กรรมการ |
| (6) ดร.คณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| (7) นายวิทธิ นามวงศ์ | กรรมการ |
| (8) ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ | กรรมการ |
| (9) นายชวลิต ทิพพานิช | กรรมการ |
| (10) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร | กรรมการ |
| (11) Mr. Alope Lohia | กรรมการ |
| (12) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช | กรรมการ |
| (13) นายปิยบุตร จารุเพ็ญ | กรรมการ |
| (14) ประธานชมรมนิสิตเก่าวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | กรรมการ |
| (15) คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | เลขานุการ |
- ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

8. เรื่องการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่มซ้อย เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันท์กล้า เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิม สุทธิคำ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561
- (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา เตชวรสินสกุล เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการออกแบบ อนุสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562
- (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา จองวิวัฒน์สกุล เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562
- (6) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศววัชร เล่นวาริ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563
- (7) อาจารย์ ดร.นริศร คงรัตนโชค เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์ชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561
- (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินทร เกตุลอย เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์ชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561
- (9) อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
- (10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อัษฎาศดิ์ ลีหวนิชกุล เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
- (11) อาจารย์ ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562
- (12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
- (13) อาจารย์ นายแพทย์มาวิน วงศ์สายสุวรรณ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
- (14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตยา กฤตยาภิรม เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

9. เรื่องการพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- (1) อาจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
- (2) อาจารย์ นายแพทย์ภพ เหลืองจามีกร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

10. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามรายชื่อที่คณะวุฒยาจารย์เสนอ ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤธา ฌ นคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (2) รองศาสตราจารย์ ฌเนศ วงศ์ยานนาวา สาขาวิชาปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกษียณ)
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงค์กล้า สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (4) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พงศ์ทรงกูร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
- (5) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อัษฎา เมธเศรษฐ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศิริราช
- (6) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – รามาธิบดี

11. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางณิชากัทธ อาร์ค เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

13. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของส่วนงานต่างๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 คน คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 16 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 13 คน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 3 คน

14. เรื่องหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2567

สภามหาวิทยาลัยมีมติหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563-2567 ดังนี้

- (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
- (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(4) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

15. เรื่องหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(4) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

16. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(ปรับแก้ไขเล็กน้อย-สมอ.08)

(2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(ปรับแก้ไขเล็กน้อย-สมอ.08)

(3) หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรสหสาขาวิชา/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

(5) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

17. เรื่องการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาพยาธิวิทยาภาค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

7) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

8) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

9) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

10) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

11) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)